

Top 10 phòng khám đa khoa tư nhân hiện đại tốt nhất tại Hà Nội thiết bị tân tiến

Cơ sở vật chất tân tiến, bác sĩ tư vấn có chuyên môn, giá hợp lý,... là những tiêu chí nhằm chọn lựa được bệnh viện đa khoa đảm bảo ở Hà Nội. Lúc vẫn đang loay hoay qua vấn đề tìm kiếm, bạn đọc sẽ tham khảo 10 phòng khám chuyên nghiệp được tổng hợp trong bài viết như sau.

Bên cạnh thể trạng tổng thể, thể trạng răng miệng cũng cần phải được chăm sóc cùng với khám liên tục. Các năm gần đây, lĩnh vực xét nghiệm ở nước ta đang có những bước cải tiến chi tiết. Để đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ đa khoa cùng chữa những câu hỏi thể trạng thường gặp, hầu như [phòng khám uy tín ở Hà Nội](#) đã được thành lập cùng đi vào quan hệ.

Danh sách những phòng khám đa khoa đảm bảo, tốt tại Hà Nội

Phòng khám Đa khoa Thái Hà

Phòng khám Đa khoa Thái Hà là địa điểm kiểm tra thai được số đông người chọn lựa cùng biết đến cao. Tới nay, phòng khám đang có hơn 1 thập kỷ quan hệ cùng với không ngừng nỗ lực nhằm mang đến cho người mang bệnh các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đảm bảo, uy tín nhất.

Đơn vị này cung cấp dịch vụ xét nghiệm chữa bệnh thuộc chuyên khoa bệnh xã hội, Hậu môn, Phụ khoa, bệnh chuyên khoa nam cùng Kế hoạch hóa gia đình. Nhằm hỗ trợ cho công tác thăm kiểm tra và cách điều trị, bệnh viện được đầu tư về máy móc, trang thiết bị tiên tiến.

Hơn nữa, khoa còn quy tụ hệ thống bác sĩ tư vấn giỏi tay nghề, có đa phần năm kỹ năng và thực hiện việc tận tâm, hết chính mình.

Phòng khám Đa khoa Thái Hà nhiều cung cấp những dịch vụ kiểm tra và sàng lọc. Với những thai phụ gặp phải những câu hỏi khác thường, bác sĩ chuyên khoa sẽ giới thiệu tới những bệnh viện lớn trong khu vực để được điều trị sớm, ngăn ngừa ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình cùng với bào thai.

Do là cơ sở y tế đảm bảo cần giá khám tại [**phòng khám đa khoa Thái Hà**](#) được công khai cụ thể hơn so cùng với những phòng khám, bệnh viện công lập. Vậy cần nhằm tiện cân nhắc với nguy cơ tài chính, những mẹ bầu sẽ tham khảo trước mức chi phí tại địa chỉ này.

Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa ở phòng khám

Phòng khám đa khoa Thái Hà hội tụ hệ thống các y bác sĩ tư vấn có tay nghề cao, dày dặn trình độ qua lĩnh vực kiểm tra cách chữa những bệnh lý phụ khoa, nam khoa, bệnh xã hội, bệnh hậu môn, trực tràng...Không chỉ tâm huyết cùng nghề, các y chuyên gia còn không ngừng học tập, cải thiện kiến thức chuyên ngành để đạt được kết quả cách điều trị tốt .

Phía ngoài việc kiểm tra trị bệnh, hệ thống y bác sĩ, giải đáp viên còn đóng vai trò như một người bạn để người mang bệnh sẽ hài lòng chia sẻ các tâm tư, nguyện vọng, băn khoăn để phục vụ tốt nhất cho cách thức trị bệnh.

Địa điểm vật chất ở phòng khám

Bệnh viện Thái Hà có địa điểm vật chất khang trang, tiên tiến, môi trường khám chữa bệnh phổ biến, sạch đẹp cùng với đầy đủ những bệnh viện chức năng như phòng tránh siêu âm, phòng phẫu thuật, phòng hồi sức...Ngoài ra, phòng khám còn được dụng cụ những trang thiết bị y tế tân tiến, được nhập khẩu trực tiếp khoảng các quốc gia phát triển bên trên thế giới.

Dịch vụ y tế tại bệnh viện

Chất lượng dịch vụ phòng khám Thái Hà không dừng được cải thiện để mang đến sự hài lòng, tiện nghi cho người mang bệnh. Thủ tục hành chính được dễ dàng hóa tối đa, mọi thắc mắc thắc mắc thường được đội ngũ các y bác sĩ chuyên khoa tư vấn ngay lập tức, tận tình. Tất cả ý kiến phản hồi của người bệnh sẽ được chúng tôi lắng nghe cùng với hồi đáp một giải pháp nhanh chóng .

Phòng khám đang có hệ thống trả lời viên phục vụ 24/7, thực hiện việc đến mọi các ngày qua tuần kể cả ngày nghỉ lễ, mở cửa khoảng 8h - 20h nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm tra cách điều trị bệnh cao .

Chi phí xét nghiệm cách điều trị ở phòng khám

Chi phí kiểm tra điều trị bệnh ở phòng khám Thái Hà thường xuyên được công khai, minh bạch và ghi chép cụ thể. Bệnh viện cũng đang có vô số

gói dịch vụ với mức phí khác nhau thích hợp với nhu cầu của rất đông đối tượng khác nhau. Chúng tôi cũng cam kết không nhằm xảy ra trường hợp hối lộ, đút lót, chen lấn để được xét nghiệm trước.

Lĩnh vực quan hệ của phòng khám

Bệnh viện đa khoa Thái Hà sinh hoạt vô số trên những lĩnh vực sau:

Bệnh nam khoa: bệnh chuyên khoa nam cũng là thế mạnh của phòng khám, cách điều trị hiệu quả các bệnh đều bắt gặp như bệnh tiểu buốt rối loạn cương, bệnh sinh lý yếu, chứng xuất tinh sớm, những bệnh về tuyến tiền liệt, tinh hoàn, bao quy đầu,... giúp phái mạnh lấy lại bản lĩnh của bản thân.

Chuyên phụ khoa: Nhắc đến bệnh viện Thái Hà, chắc hẳn ai cũng nhận xét uy tín dịch vụ cao qua chữa các bệnh lý phụ khoa như nhiễm trùng tử cung, viêm nhiễm âm đạo, viêm lộ tuyến cổ tử cung, u xơ tử cung, xét nghiệm phụ khoa tổng quát, đình chỉ thai kỳ không đau đớn,.... Bằng những phương hướng tiên tiến như Dao Leep, Oxygen3,...

Các bệnh lý tại hậu môn, trực tràng như: trĩ, nứt kẽ hậu môn, apxe hậu môn, rò ống hậu môn, polyp hậu môn...

Những bệnh hoa liễu truyền nhiễm trong con đường tình dục như: lậu, giang mai, bệnh sùi mào gà, nhọt rộp sinh dục...

Điều trị bệnh hôi nách

Cách chữa vô sinh hiếm muộn tại cả nam và nữ.

Cơ sở vị trí địa lý bệnh viện đa khoa Thái Hà

Phòng khám đa khoa Thái Hà có địa chỉ tại số 11 - Trung Liệt - Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội. Đây là vị trí đã có giao thông hết sức đơn giản, gần các trục đường lớn, bến xe, nhà ga...nên người bị bệnh sẽ không mất rất nhiều giai đoạn di chuyển cùng tìm con đường khi có nhu cầu đến xét nghiệm và cách chữa.

Tin tức liên hệ:

Địa chỉ: Số 11 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0365115116

Giờ tiến hành việc: 8:00 - 22:00 mọi các ngày qua tuần

Bệnh viện E

Địa chỉ: Nhà E Tầng 2 - Bệnh viện E, 87 - 89 Phố Trần Cung, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Thời điểm tiến hành việc: khoảng 7h00 tới 16h30 những ngày thứ 2 - 6.

Chi phí: vòng 200.000 - 1.500.000 đồng.

Phòng khám E là một qua số các đơn vị đủ điều kiện khám và cấp giấy chứng nhận thể trạng cho người Việt Nam đi học tập lao động ở nước ngoài, người nước ngoài làm vấn đề ở Việt Nam cũng như những hoạt động kiểm tra định kỳ cho các cơ quan, trường học theo hợp đồng.

Bệnh viện đang có hai gói kiểm tra lâm sàng (thường được người đi tiến hành trong lãnh thổ Việt Nam chọn) cùng với gói xét nghiệm kiểm tra kết hợp (bao gồm kiểm tra máu, nước đái cùng với nhận thấy hình ảnh thường xuyên được người đi xuất khẩu lao động chọn).

Ưu điểm:

Là bệnh viện tuyến Trung Ương được công nhận đủ điều kiện khám cùng với cấp giấy xét nghiệm sức khỏe. Người kiểm tra lành hẳn có thể tin nhiệm và yên tâm về độ chính xác cùng trung thực của kết quả.

Chi phí những gói khám thể trạng tương đối phù hợp theo quy định phí dịch vụ công phải người nhiễm bệnh sẽ lựa chọn theo nhu cầu để giảm bớt phí.

Thành quả khám sức khỏe tổng quát được trả trong ngày.

Hạn chế:

Bởi là bệnh viện tuyến đầu cần số lượng người bệnh thăm khám rất đông. Khi không đặt kiểm tra dịch vụ người mang bệnh đều cần phải chờ đợi nhằm tới lượt.

Dịch vụ tiếp đón cùng giải đáp của bệnh viện một số khâu chưa được hoàn thiện phải người mắc bệnh chưa có được trải nghiệm tích cực.

Bệnh viện chỉ nhận đặt lịch khám với người nhiễm bệnh lúc được hẹn trước 8 giờ phải người bệnh cần phải thu xếp thời kỳ đặt lịch sao cho phù hợp.

Bệnh viện Đa khoa Medlatec

Địa chỉ:

Bệnh viện Đa khoa Medlatec: 42 - 44 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội.

Phòng khám Đa khoa Medlatec Thanh Xuân: Số 3 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bệnh viện Đa khoa Medlatec Cầu Giấy: Số 2 Ngõ 82 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian làm việc: 7h00 (mùa đông 7h30) - 17h00 khoảng thứ 2 tới Chủ Nhật (cả ngày lễ, Tết).

Chi phí: khoảng 600.000 đồng (chưa có phí sao giấy và những giá khác).

Hệ thống phòng khám Đa khoa Medlatec là một trong các cơ sở y tế thực hiện dịch vụ xét nghiệm sức khỏe tầm tổng quát tới chuyên sâu dựa nhu cầu của khách hàng. Những cơ sở của đội ngũ sở hữu trang thiết bị hiện đại, đồng bộ cho kết quả xét nghiệm, nhận diện cùng cách chữa chính xác, thành quả.

Ưu điểm:

Hệ thống phòng khám Đa khoa Medlatec đang có đa phần địa điểm khắp Hà Nội, thông qua đó người bệnh sẽ thuận tiện tới những địa chỉ gần nhất để tiến hành thăm xét nghiệm.

Thủ tục cùng quá trình kiểm tra tương đối nhanh chóng gọn giúp cho người bị bệnh tiết kiệm thời gian.

Phòng khám cung cấp các gói xét nghiệm sức khỏe tổng quát căn bản hay nâng cao gửi cho nam và nữ để người mắc bệnh có thể chọn lựa.

Người kiểm tra sẽ nhận thường thành quả sau đây từ 2 - 3h kiểm tra.

Đội ngũ mở dịch vụ kiểm tra mọi những ngày trong tuần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tới khám.

- [Phòng khám nam khoa ở Hà Nội](#)
- [Chữa vô sinh ở đâu tốt nhất](#)
- [Địa chỉ khám phụ khoa uy tín ở Hà Nội](#)
- [Địa chỉ phá thai an toàn ở Hà Nội](#)

Bệnh viện Quốc tế Thu Cúc

Địa chỉ:

286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Địa điểm Trần Duy Hưng: 216 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

32 Đại khoảng, Hoàng Mai, Hà Nội.

136 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thời gian: 6h30 - 17h00 từ thứ 2 tới Chủ Nhật.

Chi phí: cỡ 408.000 - 994.000 đồng.

Đội ngũ bệnh viện Quốc tế Thu Cúc là cơ sở y tế tư nhân đã có điểm đảm bảo dẫn đầu ở Hà Nội. Bệnh viện đã có đầy đủ những chuyên khoa cung cấp dịch vụ xét nghiệm thể trạng khoảng tổng quát đến chuyên sâu cho người có nhu cầu đi làm, đi học hoặc xét nghiệm thể trạng định kỳ.

Phòng khám dụng cụ thiết bị hệ thống máy móc y tế tối tân, được nhập khẩu đồng bộ vòng nước phía ngoài như: hệ thống xét nghiệm robot tự ý, siêu âm màu 4D, hệ thống chụp X-quang công nghệ số cùng với độ an toàn cao.

Hàng ngày đội ngũ tiếp nhận số lượng người nhiễm bệnh lớn cần đôi lúc xảy ra trường hợp xếp hàng. Vì vậy người mắc bệnh nên đặt hẹn trước để không nên chờ đợi lâu.

Phí các gói khám sức khỏe nâng cao của đội ngũ bệnh viện nhỉnh hơn so cùng với các địa điểm công lập phải người mang bệnh còn bởi vì dự lúc lựa chọn sử dụng dịch vụ.

Ưu điểm:

Hệ thống có 4 địa điểm trên khắp địa bàn Hà Nội thuận tiện cho người nhiễm bệnh di chuyển đến thăm kiểm tra.

Phòng khám làm vấn đề vào mọi các ngày trong tuần cần phải người khám sẽ tiến hành tiến hành khám đi tới các ngày nghỉ.

Giá tương đối rẻ hơn so với một vài cơ sở y tế tư nhân không bình thường bên trên địa bàn nên người xét nghiệm sẽ cân nhắc chọn lựa.

Phòng khám đang có giải đáp đặt lịch kiểm tra cho người mang bệnh đã có ít quỹ thời kỳ.

Người khám có thể được trả hiệu quả trong ngày.

Hạn chế:

Một số thắc mắc về dịch vụ chăm nom, tiếp đón kiểm tra thể trạng ở một vài cơ sở khiến người bị bệnh chưa được tin tưởng.

Số lượng người bệnh thăm khám trong ngày khá đông nên cấp lúc hình thành trường hợp quá tải, bệnh nhân cần phải chờ đợi khá lâu lúc không hẹn lịch trước.

Phòng khám Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: số 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thời điểm làm việc: 8h00 tới 16h30 khoảng thứ 2 tới thứ 6.

Chi phí: từ 160.000 - 815.000 đồng.

Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị y tế công lập trực thuộc quyền quản lý của Đại học Y dược - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phòng khám tiến hành kiểm tra cùng với cấp chứng nhận thể trạng cho những đối tượng theo quy định của Nhà nước. Ngày nay đơn vị đang triển khai những gói kiểm tra cùng với cấp giấy kiểm tra thể trạng gồm: kiểm tra bác sĩ chuyên khoa tổng quát, bộ chỉ số mỡ máu, khám nước đái toàn phần, chụp X-quang ngực thẳng, siêu âm ổ bụng,... tùy đòi hỏi người kiểm tra.

Ưu điểm:

Những gói dịch vụ kiểm tra được thiết kế khá khoa học hợp lí cùng với tuổi cùng mức ngân sách khác lạ nhau giúp cho người khám tối ưu được phí cùng quyết định gói khám thích hợp.

Thủ tục khám cùng với trả hiệu quả tương đối ngay tức khắc, đơn giản cho những ai đã có nhu cầu lấy kết quả liền qua ngày.

Phòng khám đã có giải đáp đặt lịch hẹn kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân ở xa hoặc đã có quỹ thời kỳ hạn hẹp.

Hạn chế:

Diện tích phòng khám tương đối nhỏ, tình huống quá tải người bị bệnh thường xuyên cần chờ kiểm tra ở vùng phía ngoài bệnh viện.

Tiến hành đón tiếp, dịch vụ hỗ trợ một vài chưa được nhiệt tình, chu đáo gây ảnh hưởng tới trải nghiệm của người kiểm tra.

Phòng khám kết thúc làm việc đến thứ 6 hàng tuần phải bệnh nhân không thể thăm kiểm tra ngoài giờ. Bạn phải chủ động sắp xếp thời điểm trong giờ hành chính để đến khám.

- [Điều trị sùi mào gà ở đâu](#)
- [Phòng khám bệnh lậu](#)
- [Xét nghiệm bệnh giang mai ở đâu](#)
- [Nên khám bệnh xã hội ở đâu](#)

Phòng khám Đại học Y Hà Nội

Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Thời kỳ xét nghiệm bệnh:

Thứ 2 - Thứ 6: 7h00 - 16h30

Thứ 7: 7h00 - 12h00

Chi phí: 195.000 - 245.000 đồng.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội là đơn vị trực thuộc của Trường Đại học Y Hà Nội, đã có quá trình gắn kết nghiêm ngặt về công tác đào tạo cùng với tham khảo khoa học.

Hơn nữa, đây còn là địa chỉ y tế khám và cấp giấy chứng nhận thể trạng cho người có nhu cầu kiểm tra sức khỏe đi làm, đi học hay kiểm tra thể trạng cá nhân...

Ưu điểm:

Thủ tục xét nghiệm tại bệnh viện diễn ra khá nhanh chóng, giảm bớt giai đoạn cho người tới khám.

Kết quả được trả qua ngày nên người bệnh có thể đến nhận luôn mà không cần phải chờ đợi.

Các dịch vụ xét nghiệm cùng với cấp giấy xét nghiệm thể trạng đã có chi phí khá rẻ cần phải người bệnh sẽ giảm thiểu được chi phí thăm xét nghiệm.

Hạn chế:

Bệnh viện thực hiện vấn đề theo giờ hành chính cần người kiểm tra phải chủ động đến khám theo khung giờ quy định. Lúc quan trọng, người kiểm tra có thể gọi điện đặt lịch trực tiếp cùng bệnh viện hay nền tảng

BookingCare nhằm được xếp lịch thăm khám.

Bệnh viện Đa khoa Vietlife

Địa chỉ: Số 14 Trần Bình Trọng - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Thời kỳ kiểm tra bệnh:

Thứ 2 - Thứ 6: 7h30 - 20h00

Thứ 7: 7h30 - 17h00

Chủ nhật : 8h00 - 12h00

Chi phí: vòng cỡ 1.490.000 đồng.

Bệnh viện Đa khoa Vietlife là địa điểm y tế cung cấp dịch vụ kiểm tra thể trạng cho thành phần đang có nhu cầu đi làm, du học hoặc lao động ở nước ngoài.

Ưu điểm:

Bệnh viện thiết bị hệ thống máy móc hiện đại phục vụ kiểm tra, kiểm tra lâm sàng cùng chuyên sâu phải người nhiễm bệnh có thể yên tâm về kết quả.

Đảm bảo phục vụ, tư vấn hỗ trợ đặt lịch nhiệt tình cho người khám.

Phòng khám nhận người bị bệnh thăm kiểm tra đến 20h00 những ngày thứ 2 đến thứ 6 cần đơn giản cho những người chưa có giai đoạn phải kiểm tra phía ngoài giờ.

Có các chương trình khuyến mại những gói xét nghiệm thể trạng tổng quát cùng với chuyên sâu cho người mắc bệnh từng ứng dụng dịch vụ.

Hạn chế:

Chi phí dịch vụ khá cao so cùng những cơ sở công lập cùng với một vài địa chỉ tư nhân khác thường.

Một số chuyên khoa có lịch kiểm tra theo ngày, giờ rõ ràng phải người bệnh sẽ lỡ lịch kiểm tra với bác sĩ tư vấn nếu không hẹn trước.

Bệnh viện đang có các thời điểm tiếp nhận số lượng bệnh nhân khá lớn cần một vài quy trình xét nghiệm còn chưa được tối ưu. Để không cần chờ đợi, người kiểm tra sẽ hẹn lịch trước cùng bác sĩ.

Diện tích bãi đỗ xe không lớn nên người mắc bệnh cần phải cân nhắc lựa chọn cách thức di chuyển thích hợp tới phòng khám.

Phòng khám Đa khoa Quốc Tế Việt - Nga

Địa chỉ: Số 4-5 nhà C2, Làng Quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời điểm làm việc: 8h00 - 17h30 tầm thứ 2 tới Chủ Nhật.

Chi phí: 3.005.000 - 8.510.000 đồng

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Việt - Nga là địa điểm đã có hơn 14 trình độ qua lĩnh vực Y tế cùng với Nhãn khoa. Bệnh viện sở hữu chủ yếu dụng cụ xét nghiệm cách chữa cùng khám hiện đại đến khoảng Anh Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc,...

Cùng với đó là hệ thống chuyên gia chuyên khoa Việt Nam và Liên Bang Nga đã có đa số năm kỹ năng trong lĩnh vực kiểm tra cùng với chăm sóc thể trạng đa khoa Nội, đa khoa Ngoại,...

Ưu điểm:

Phòng khám trả kết quả phụ thuộc vào bên trên nhu cầu của người mang bệnh về các chỉ số cần kiểm tra (khoảng 40 chỉ số) để đáp ứng theo đòi hỏi về báo cáo thể trạng cho khách hàng.

Phòng khám tư vấn đặt lịch kiểm tra cho người nhiễm bệnh giúp giảm bớt giai đoạn chờ đợi và tiến hành thủ tục cho người kiểm tra bệnh.

Thủ tục thăm khám khá tinh gọn, kết quả xét nghiệm được trả ngay qua ngày phải người khám không nên chờ đợi hoặc quay lại địa chỉ phần nhiều lần.

Bệnh viện tiến hành việc đi đến cả cuối tuần cần phải người mắc bệnh có thể linh hoạt sắp xếp thời gian đến khám.

Đề phòng

Chi phí cho gói kiểm tra căn bản của bệnh viện tương đối cao so với những cơ sở y tế khác thường nên khó tiếp cận hơn tới một số người mắc bệnh đã có tránh về tài chính.

Chú ý quan trọng trước khi khám thể trạng đi tiến hành

Nhằm đã có thành quả chính xác nhất nếu khám thể trạng đi tiến hành, bạn đọc phải lưu ý một số vướng mắc sau:

Trước lúc thực thi kiểm tra thể trạng đi tiến hành, không dùng chất kích thích, đồ uống, đồ ăn bao gồm cồn hoặc caffeine,... Có thể dẫn tới sai lệch thành quả xét nghiệm.

Trước ngày thăm xét nghiệm cần điữ tâm trạng hài lòng, tập thể dục nhẹ nhàng, ngủ đủ giấc.

Người bị bệnh cần tham khảo ý kiến bác sĩ về vấn đề nhịn ăn nếu như kiểm tra máu và nước đái trong ngày thăm xét nghiệm.

Thông báo về mức độ cơ thể: có mang, sử dụng máy trợ tim, máy trợ thính,... Nhằm bác sĩ tư vấn đang có những nguyên lý thăm xét nghiệm, thực thi các dịch vụ thích hợp.

Trên đây là các địa chỉ khám sức khỏe đi tiến hành uy tín ở Hà Nội bây giờ. Hy vọng trong bài viết, bạn đọc có thể nghiên cứu cùng quyết định được địa chỉ xét nghiệm sức khỏe đi làm phù hợp.

- [**Bệnh viện chữa bệnh trĩ**](#)
- [**Chi phí cắt trĩ ở Hà Nội**](#)
- [**Bệnh viện cắt bao quy đầu ở đâu an toàn**](#)